

Dòng Ngôn Ngữ của Gieo Giống.

22/09 – Thứ bảy tuần 24 thường niên.

"Hạt rơi trong đất tốt, là những người gieo Lời và những kiên nhẫn, họ sinh đống hoa trái".

Lời Chúa: Lc 8, 4-15

Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta tụ các thầy trò đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng đôi ngôn mà nói rằng: "Người gieo hạt giống ra đi gieo hạt giống mình. Và đang khi gieo, có hạt rơi xuống bên vệ đường, bị người ta chà đạp và chim trời ăn đi. Hạt khác rơi trên đá sỏi, và mầm lên liền héo đi, vì không có đất tốt. Hạt khác rơi vào bụi gai, và gai góc cùng mọc lên, bóp nghẹt nó. Hạt khác rơi vào đất tốt, đã mọc lên và kết quả gấp trăm".

Khi nói những lời đó, Người kêu lên rằng: "Ai có tai để nghe thì hãy nghe!". Bởi vì các môn đệ hỏi Người về đôi ngôn đó ý nghĩa thế nào. Người nói rằng: "Phải các con, thì cho các con biết những mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; đối với người khác, thì dùng đôi ngôn, để chúng xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Đôi ngôn đó có nghĩa thế này: Hạt giống là Lời Thiên Chúa. Những hạt rơi bên vệ đường, tức là những người đã nghe, nhưng rời bỏ và chấp lại khi lòng họ, khó tin mà đống cỏ che lấp. Những hạt rơi trên đá sỏi là những người, khi nghe thì vui vẻ đón nhận Lời Chúa, nhưng họ không đâm rễ, họ chỉ tin tạm thời, và khi đến giờ thử thách, thì tháo lui. Hạt rơi vào bụi gai, là những người đã nghe, nhưng khi đi đường, những mối lo nghĩ, sự giàu có và thú vui của đời sống bóp nghẹt và họ không sinh hoa kết quả. Còn những hạt rơi trong đất tốt, là những người nghe Lời và vì tâm lòng tốt lành và thiện hảo, họ gieo Lời và những kiên nhẫn, họ sinh đống hoa trái".

CỦM NGHĨA SẼNG : Dòng Ngôn Ngữ của Gieo Giống

Dòng ngôn, theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là so sánh, là thí dụ. Trong Tin Mừng, là những câu truyện Chúa Giêsu đưa ra dựa trên những hình ảnh quen thuộc trong đời sống hàng ngày

Công nhân gieo giống nghe, để giúp họ hiểu ý nghĩa những sự thật có liên quan đến niềm tin mà Ngài muốn trình bày.

Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta về ngôn ngữ gieo giống.

Trước hết, công nhân hiểu đến sự khác biệt giữa ngôn ngữ và những lời thích ngôn ngữ. Khi kể về ngôn ngữ, Chúa Giêsu xem ra những minh chứng sự hiểu biết về những hành động gieo giống hay đúng hơn sự thành công gieo giống: có hạt rơi bên vạt đường, có hạt rơi trên đá, có hạt rơi vào bụi gai, những cây cũng có hạt rơi trên đất tốt và sinh hoa kết quả gấp trăm.

Còn khi thích ngôn ngữ cho các môn đệ, Chúa Giêsu nhận thấy những minh chứng thái độ công tác của con người để làm cho Lời Chúa được sinh hoa kết quả. Thật ra, hai khía cạnh này không đối nghịch nhau, những đức tin hợp để đi đến một phong phú của niềm tin. Những Thiên Chúa. Những Thiên Chúa chắc chắn phát triển, những phần công tác của con người trong việc phát triển Những Chúa cũng không thể bỏ qua được.

Hành động Lời Chúa là yếu tố chính của ngôn ngữ. Hành động này thì nó có sự trở sinh hoa trái, những khi được gieo vãi thì gấp những hoàn cảnh để nghịch tùy vào thái độ chấp nhận công tác của con người lãnh nhận Lời Chúa. Những gieo giống ở đây là chính Thiên Chúa, Ngài gieo vãi khắp nơi, trao ban những không nên công nhận cho mọi người. Thiên Chúa có sáng kiến trước, những con người cũng công nhận tác vào: hai yếu tố này không thể bỏ qua được.

Lời Chúa hôm nay mời gọi mọi người chúng tôi canh tân đời sống, công tác với Lời Chúa ban để trở thành những minh chứng tốt đẹp đón nhận và làm phát triển hành động Lời Chúa. NHỮNG THÁNH THẦN CHÚA CANH TÂN, ĐỂ I MỌI CẠC BÊN trong niềm xác tín đó.

(Trích trong 'Mỗi Ngày Một Tin Vui')
